



ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๑๗๗๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  
ประจำจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง  
อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ตำบล (ศส.ปชต.)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมกรรมการ ศส.ปชต.	จำนวน ๑ ชุด
๒.แนวทางการประชุมฯ และรายละเอียดเอกสารเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง	จำนวน ๑ ชุด
๓.ตัวอย่างแผนกำหนดการประชุม	จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมหลักที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา ศส.ปชต. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศส.ปชต. โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนบูรณาการสร้างพลเมืองคุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย และขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ธรรมรงค์ไม่ชายเสียง

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังขอให้ท่านแจ้งครู กศน.ตำบล ประสานงานไปยังคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ตำบล (ศส.ปชต.) เพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ตำบล (ศส.ปชต.) รายไตรมาส โดยให้เป็นไปตามข้อ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ตำบล พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีแนวทางการประชุม ดังนี้

๑.ขอให้ดำเนินการประชุมครั้งที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

๒.ขอให้ดำเนินการประชุมครั้งที่ ๒ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

๓.ขอให้แจ้งกำหนดการประชุมฯ ให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบภายในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังจะได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและดำเนินการวางแผนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุม  
ดังกล่าว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยได้มอบหมายให้ นายเอกธนา ธนถาวรนนท์ ตำแหน่ง พนักงานสืบสวนและไตสวนปฏิบัติการ  
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒-๕๖๔-๙๐๕๕ ID-Line : Kohboat

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

*Wine*

(นางสาวพนิดา พุ่มขำ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง

กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>

“เรียนดี มีความสุข”